

### ๓.๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้

ชี้แจงด้วยวาจา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้มีความเห็นว่า การมีโรงโม่หินเข้ามาตั้งในพื้นที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เพราะชาวบ้านจะมีงานทำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร เช่น การทำงานในโรงโม่หิน หรือการขายอาหารให้แก่คนงานในโรงงาน

ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการพิจารณาเรื่องการขอต่ออายุประทานบัตรของบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบผ่อนผันอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรได้

ส่วนเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนั้น เช่น เสียงดัง แร่งสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองจากการระเบิด องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและได้มีการประสานงานกับบริษัทฯ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้แก่บริษัทฯ เช่น การติดตั้งเครื่องวัดเสียง การประสานให้บริษัทฯ ติดตั้งระบบฉีดน้ำก่อนการระเบิดและในขณะที่ทำการระเบิด การให้บริษัทฯ กระจายจุดที่ทำการระเบิด

ส่วนปัญหาบ้านเรือนประชาชนแตกร้าจากการระเบิด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ไปสำรวจและประเมินความเสียหาย และได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วย ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและบริษัทฯ ยังมอบที่ดินให้ชุมชนและมอบรถให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้อีกด้วย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจากการระเบิดหิน แต่ไม่ได้มีการส่งต่อไปให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และไม่ได้นำเข้าประกอบการพิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่อย่างใด


### ๓.๒.๔ บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด

ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ได้ประกอบกิจการโรงโม่หินตามประทานบัตรเลขที่ ๒๗๖๕๔/๑๕๒๙๐ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยในระยะแรกอยู่ในชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรพลศิลา ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งกรมที่ดิน เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ และได้โอนประทานบัตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื้อที่ ๑๖๕ ไร่ ๐ งาน ๓๒ ตารางวา มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และสิ้นอายุวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ บี เป็นพื้นที่ป่าไม้เนื้อที่ ๑๓๘ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา และพื้นที่กรรมสิทธิ์เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๐ ตารางวา ได้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรไว้แล้ว เพื่อขอต่ออายุประทานบัตรต่อไปอีก ๑๐ ปี ซึ่งเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดสงขลา ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโครงการเหมืองแร่ ได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๒๐ น. ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในการต่ออายุประทานบัตร ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านที่มี

ดำเนินการถูกต้อง

  
(นางอมรรัตน์ จุฑานิติ)

/พื้นที่...